



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ขบวนพยุหยาตราชลมารค</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายการรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเสด็จเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ในวันที่ 24 ต.ค. ให้บริการประชาชนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้าพื้นที่รับเสด็จฯ 6 จุด และขอความร่วมมือให้มีหน่วยแพทย์ของ สธ. และ กทม. ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ส่วน ก.พัฒนาสังคมฯ ให้จัดรถวีลแชร์พร้อมจิตอาสาให้บริการ ณ พื้นที่รับเสด็จฯ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน เชียงใหม่นิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก NationTV ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ป.ป.ส.ได้สนับสนุนกัญชาของกลางแก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก ออย. 6 หน่วยงาน จำนวน 1,689 กก. คือ 1.กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ 1,000 กก. 2.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 662 กก. 3.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 10 กก. 4.รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 7 กก. 5.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 กก. และ 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 5 กก. และพร้อมสนับสนุนกัญชาของกลางให้อีก 8 หน่วยงานที่รอการพิจารณาอนุญาตจาก ออย. รวม 3,512 กก. โดยวันที่ 19 ก.ย. จะประชุมพิจารณาส่งมอบกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก ออย. อีก 1 หน่วยงาน จำนวน 50 กก.</p> <p>-เสนอข่าว นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดี มรภ.มหาสารคาม เผยว่า ได้ร่วมกับสถาบันกัญชา และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย ประชุมหารือแนวทางการทำงานวิจัยเรื่องกัญชาและกัญชง ได้ข้อสรุปว่า จะจัดตั้งศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง ที่ มรภ.มหาสารคาม ได้เตรียมมนักวิจัยและเตรียมแปลงสาธิตสถานที่ปลูกกัญชา ซึ่งทำตามระเบียบทางราชการและทุกขั้นตอนอยู่ในกรอบของกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.นิภาพร อามัสสา หัวหน้าคณะวิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 08.00 -18.00 น. เครือข่ายวิจัยและพัฒนาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านจะเปิดอบรมแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน สอนให้รู้แนวทางการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยของตนเอง เมื่อเรียนจบได้รับใบประกาศผ่านการอบรม ผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพร, น้ำตรีผลา, มหาพิกัตตรีผลา, สมอทอง, ยาตองน้ำมะกรูด กลับไปรักษาตัวเองและคนในท้องถิ่น ติดต่อสอบถาม ณ เวลด์ เลดี มัชฌิม ฟาร์ม เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ tmnthailand กรมประชาสัมพันธ์ ผจก.ออนไลน์ มติชน ออนไลน์ มติชน</p>	<p>น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับทีม MCATT ในเขตชุมชนกุดระงุม ต.บึงใหม่ อ.วารินชำราบ และชุมชนท่าบ่อ อ.เมือง และประชุมผ่านระบบวิดีโอสรุปการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ สสจ.อุบลราชธานี โดยได้นำเงินช่วยเหลือจาก รมว.สธ. ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน มอบเป็นกำลังใจให้ชาวอุบลราชธานี รวม 100,110 บาท และได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุคลากร รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ที่น้ำท่วม ทั้งนี้ กรมฯ ได้ส่งทีมสุขภาพจิต MCATT ให้การดูแลสุขภาพจิตใจร่วมกับทีมระดับอำเภอและจังหวัด ทั้งหมด 42 ทีม มีผู้ประสบภัยเข้ารับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิต 21,442 ราย พบเครียดมาก 776 ราย ซึมเศร้า 89 ราย ต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ 193 ราย และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 19 ราย จากการติดตามประเมินซ้ำพบว่ายังมีความเครียดสูงแต่ไม่มีความคิดทำร้ายตนเอง 3 ราย ซึ่งในรายที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงจะส่งพบแพทย์ในรพ.ใกล้บ้าน และติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่องใน 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน จนกว่าจะหมดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>เว็บ RYT9 เว็บบ้านเมือง</p> <p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” โดยเงินจากการบริจาคจะนำไปช่วยเหลือประชาชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำถึง</p> <p>-ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อุบลราชธานี โดยจะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในสิ้นเดือนนี้</p> <p>-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.ก.การอุดมศึกษาฯ เปิดเผยว่า จากติดตามเผื่อระวังสถานการณ์น้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พบว่า ในวันที่ 18-23 ก.ย. อิทธิพลจากร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักเป็นบางแห่ง อาจเกิดน้ำหลาก โดยเฉพาะตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ชุมพร ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา เตือนประชาชนให้ระวังฝนตกหนักและคลื่นสูง</p> <p>-จ.อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมหนัก 5 อำเภอ อีก 6 อำเภอระดับน้ำเริ่มลดลง หากไม่มีฝนตกเพิ่มประชาชนจะสามารถกลับบ้านได้ภายใน 2 สัปดาห์ ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้เตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาและยกระดับการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง โดยให้ผู้จัดการศูนย์เป็นผู้สอดส่องดูแล หากมีผู้ป่วยให้แสดงเครื่องหมายหน้าเต็นท์เพื่อบ่งบอกว่าต้องการดูแลเป็นพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย แนะนำป้องกันโรคติดต่อช่วงน้ำท่วม โดยถ่ายอุจจาระใส่ถุง เต็มปูนขาวฆ่าเชื้อโรคและมัดปากถุงให้สนิท การใช้สวมเคลื่อนที่ และการทำ Big cleaning day หลังน้ำลด</p> <p>-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า การจัดรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” มีข้อผิดพลาดกรณีหน่วยงานภาครัฐบริจาคเงินจำนวนมาก เช่น ก.ศึกษาธิการ 3 ล้านบาท กสทช. 1 ล้านบาท สธ. 1 ล้านบาท ก.เกษตรฯ 1 ล้านบาท ว่าเป็นเงินส่วนตัวของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือเป็นเงินแผ่นดินที่เก็บไว้ในบัญชีสำรองของทางราชการ ซึ่งถ้าเป็นเงินแผ่นดินจริงก็ไม่มีควมจำเป็นต้องมาบริจาคออกทีวี เพราะรัฐบาลมีงบกลางช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว สมาคมฯ จึงจะไปยังคำร้องต่อ สตง. ให้ตรวจสอบในวันที่ 19 ก.ย.นี้ เวลา 10.30 น.</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p>ปัญหาหมอกควันไฟป่า</p> <p>-เสนอข่าว นายธนิตพล ไซยพันธ์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. เปิดเผยว่า แนวโน้มสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคใต้ขณะนี้ทุกจังหวัดอยู่ในระดับปลอดภัยเนื่องจากมีฝนตกกระจายในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามและเผื่อระวังปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เบื้องต้น กรมอนามัยได้สำรองหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ไว้สนับสนุนพื้นที่ที่มีการร้องขอ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุชิต ตระกูลมุกดา ผวจ.ยะลา สั่งการนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก และนายกเทศมนตรีเมืองเบตง แจ้งคุณภาพอากาศในพื้นที่และวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย โดยขณะนี้คุณภาพอากาศ จ.ยะลา อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนกลุ่มเสี่ยงควรเผื่อระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ และสามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่รพสต.ทุกแห่ง</p>
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (World Patient Safety Day) และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจำปี 2562 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ ร่วมกับสธ. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อทุกคน” และประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเรื่อง Patient and Personnel Safety พร้อมกับนานาประเทศทั่วโลก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท.	<p>เปิดอาคาร 90 ปี รพ.สงขลา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดอาคาร 90 ปี (อาคารเวชศาสตร์รักษาโรคคอทิสซิม ผ่าตัดผู้ป่วยวิกฤตเด็กและไตเทียม) รพ.สงขลา สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยผ่าตัดทุกประเภทได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ มีหน่วยบริการไตเทียมแบบครบวงจร ช่วยลดระยะเวลารอคอยและลดการส่งต่อผู้ป่วย</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>ธุรกิจ</p> <p>ThaiPBS</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัด ก.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคกก.วัตถุอันตราย ครั้งที่ 40-8/2562 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหนังสือด่วนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี กรณีการแก้ปัญหาสารเคมีเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีมติให้ก.เกษตรฯ ไปสร้างความเข้าใจกับ 4 ภาคส่วน คือ รัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ถึงปัญหา วิธีการ และผลกระทบของสารเคมีดังกล่าว รวมถึงการหาสารหรือวิธีทดแทน โดยให้เวลาดำเนินการ 60 วัน ยืนยันว่า คกก.วัตถุอันตรายพร้อมยกเลิกการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขมีสารทดแทน และสารทดแทนดังกล่าวต้องไม่กระทบกับเกษตรกร แต่จนถึงขณะนี้กรมวิชาการเกษตรยืนยันว่ายังไม่มีการทดแทนใดๆ</p> <p>-เสนอว่า วิกฤติด้านสาธารณสุขไทยมาจากสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ถ้ายังไม่ยกเลิกให้พ้นจากแผ่นดินไทย คนไทยจะต้องตายผ่อนส่งต่อไป โดยบริษัทมอนซานโต้ได้ซื้อคนใน ก.เกษตรฯ อุตสาหกรรม และสาธารณสุขไว้หลายคน รวมถึงกรรมการวัตถุอันตรายจึงขอเรียกร้องให้คนไทยช่วยกันกดดันอย่าให้การลงมติของกรรมการวัตถุอันตราย เป็นการลงมติลับ</p>
นิวส์ทีวี	<p>ร้องเรียนรพ.ปล่อยออกซิเจนหมด ทำให้เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤติพงศ์ เป้นเอียด อายุ 24 ปี อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เดินทางไปที่ สสจ. นครศรีธรรมราช ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ที่ระบุว่ามารดาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งช่องท้อง ไม่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม มาตรา 41 เพราะมีพยานหลักฐานว่ามารดาได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล โดยมารดาเป็นมะเร็งในช่องท้องระยะแพร่กระจาย ได้ทำการรักษาแบบประคับประคอง จนวันที่ 25 พ.ค. 2562 มีอาการแน่นท้องมากขึ้น ท้องโตมากขึ้น หายใจหอบเหนื่อย จึงนำส่งรพ.รัฐแห่งหนึ่งในตัวเมือง นครศรีธรรมราช แพทย์ให้ออกซิเจนแบบหน้ากาก และวันที่ 28 พ.ค. 2562 ออกซิเจนในถังหมด เมื่อตามพยาบาลมาดูพบว่าเสียชีวิตแล้ว จึงอยากให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ตึกศัลยกรรมหญิง ชั้น 5 รวมทั้งรพ.รับผิดชอบที่เป็นสาเหตุให้มารดาเสียชีวิต</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>การบรรจุบุคลากรสธ.เป็นข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นายชินกร รวมธรรม ตัวแทนเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ยื่นหนังสือต่อ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. บรรจุเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขหรือทันตภิบาลที่ยังค้างจากมติครม.ปี 2555 จำนวน 1,385 คนเป็นข้าราชการให้ครบ</p>
มติชนออนไลน์	<p>สิทธิรักษาพยาบาลผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว นายไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ นำผู้พิการ 30 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รชช.สธ. เนื่องจากผู้พิการกว่าแสนคนได้รับความเดือดร้อนจากสิทธิรักษาพยาบาลไม่เท่าเทียมกัน การวินิจฉัยความพิการของหน่วยงานมีเกณฑ์แตกต่างกัน เช่น ตาบอดหนึ่งข้าง บางหน่วยงานวินิจฉัยเป็นความพิการ แต่บางหน่วยงานพิจารณาว่ายังสามารถดำรงชีพได้ รวมถึงขอให้พิจารณาออกไปรับรองแพทย์ให้กับผู้พิการแบบตลอดชีวิต เนื่องจากเดินทางมาขอใบรับรองแพทย์ลำบาก โดยมี นายเรวัต อารีชอบ ผช.เลขาธิการ รมว.สธ. รับหนังสือแทน หลังจากนั้นจะไปยื่นหนังสือที่ ก.การพัฒนาสังคมฯ</p> <p>-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยความพิการ เรื่องสำคัญคือ การหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลผู้พิการเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อลดการซ้ำซ้อนและลดความยุ่งยากของผู้พิการ รวมถึงเรื่องปัญหาการทำประกันภัยของผู้พิการ</p>
เพจ Gossip สาสุข	<p>ค้ายา รพ.เอกชน</p> <p>-โพสต์ข้อมูล ระบุว่า กรมการค้าภายในประกาศมาตรการให้รพ.เอกชนส่งราคายามาให้ประกาศขึ้นเว็บไซต์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการรักษา หากสำเร็จจะขยายไปคลินิกทำฟัน หรือคลินิกเสริมความงามต่อไป และพาดพิงถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งรับผิดชอบพ.ร.บ.สถานพยาบาล และมีอำนาจในการตรวจสอบรพ.เอกชนโดยตรงว่ายังเจียบอยู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>หุ่นยนต์ฝึกเดิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.ประสาทเชียงใหม่ ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) ซึ่งเป็นเครื่องแรกในภาคเหนือ ช่วยในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของแขน ขา ยืน เดิน เคลื่อนไหวลำบาก เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก โรคไขสันหลังบาดเจ็บระดับเอว หรือกรณีไขสันหลังบาดเจ็บระดับคอ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ และผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เป็นต้น</p>
มติชน	<p>ร้องเรียนคลินิกศัลยกรรมหน้าอก</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงสาวที่ได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการศัลยกรรมหน้าอกกับคลินิกแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวาง กทม. แล้วเกิดการติดเชื้อจนต้องตัดหัวนมทิ้ง และกล่าวยืนยันว่า กรมฯ พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากตรวจพบว่าคลินิกกระทำผิดมาตรฐานจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผู้รับบริการ จะลงโทษตามกฎหมาย</p>
maticchon.co.th mcot.net	<p>ร่าง กม.ผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักปฏิบัติการขออนุมัติโฆษณาและประกาศของสถานพยาบาล รวมถึงคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามนโยบาย UCEP จึงจัดการประชุมประชาพิจารณ์ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 150 คน มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ก่อนเสนอ รวม.สธ. ให้ความเห็นชอบ</p>
มติชน ข่าวสด	<p>ร่างปฏิญญาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ในวันที่ 23 ก.ย. นายกฯ จะนำคณะร่วมรับรองร่างปฏิญญา 2 ฉบับ ในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 2.ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำคัญคือ การยืนยันความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป็นความมุ่งมั่นทางการเมืองร่วมกันที่จะทำให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปใช้กับประเทศอื่นทั่วโลก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน</p>
ทีวีช่อง 7	<p>เชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี ดีเจแจ๊ค ไรเดอร์ โพสต์รูปและระบุว่าไปญี่ปุ่นแล้วถูกแมลงกัด บวมแดง ต้องผ่าตัดเนื้อตายออกเพราะเป็นเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน ว่า โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน หรือโรคเนื้อเน่า มียาปฏิชีวนะรักษาความรุนแรงขึ้นอยู่กับเชื้อหรือมีโรคประจำตัว และหากไปพบแพทย์เร็วจะรักษาได้ทันทั่วทั้งนี้ หากเป็นแผล มีอาการปวด บวมแดง กดแล้วเจ็บ จะเสี่ยงติดเชื้อที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ฟังผิดและกลัมนเนื้อ เข้ากระแสเลือดมีอันตรายถึงชีวิตได้</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ ThaiPBS เว็บไซต์ thaihealth	<p>โรคผื่นรูปเหรียญ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคผื่นรูปเหรียญเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง พบในผู้ที่มีผิวแห้งหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศแห้ง บริเวณที่พบได้บ่อย คือ ขาส่วนล่าง แขน มือ ลำตัว เป็นได้ทุกเพศทุกวัย อาการคือ มีผื่นแดงรูปเหรียญ คัน ผื่นมักมีสีแดงคล้ำร่วมกับน้ำเหลืองซึม เมื่อผื่นหายมักทิ้งรอยดำ ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเพื่อดูแลรักษาตามอาการ ซึ่งหายขาดได้แต่ต้องใช้เวลานาน</p>
77kaoded	<p>ชื่นชมบุคลากร สธ. จ.ระนอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรเทพ อัครพัชระ รอง นพ.สสจ.ระนอง กล่าวว่า เย็นวันที่ 18 ก.ย. 62 ได้รับรายงานผู้ป่วยสีแดงจากทีมกู้ชีพ รพ.สต.เกาะพยาม เป็นผู้ป่วยชายอายุ 50 ปี หลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลัน จนเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและความดันในเลือดต่ำ ซึ่งเป็นช่วงน้ำลง ใช้เรือ speed boat ไม่ได้ ต้องติดต่อเรือตอนของชาวบ้านในการส่งผู้ป่วยรวมทั้งต้องเปลี่ยนเรือ 3 ครั้ง และส่งผู้ป่วยเข้ารับรักษาที่รพ.ระนองได้ในที่สุดทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย</p> <p>หลังมีข่าวแพร่กระจายออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมแพทย์ พยาบาล จนท. ทั้ง รพ.สต.เกาะพยาม รพ.ระนอง และมูลนิธิกุ๊ยกั๊ก ที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้ป่วยสุดความสามารถ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์มุมข้าราชการ	<p>รางวัลบริการภาครัฐ</p> <p>-กล่าวถึงรางวัลบริการภาครัฐดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการดีเด่น มีหน่วยงานของ สธ. ได้รางวัล คือ 1.รพ.รามัน ผลงานเรื่อง ระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนรพ. ภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ 2.รพ.ด่านมะขามเตี้ย ผลงานเรื่อง รพ.ในฝัน Smart Hospital 3.รพ.บางจาก ผลงานเรื่อง การดูแลเด็กสมาธิสั้นในรพ.บางจาก 4.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ผลงานเรื่อง ตาปลอมเสมือนจริง...เป็นยิ่งกว่าโอกาส 5.ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย ผลงานเรื่อง เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง, ประเภทขยายผลมาตรฐานในการบริการดีเด่น คือ 1.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในรพ. ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ประเภทนวัตกรรมบริการ คือ 1.รพ.พนมไพร เรื่อง การพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับประชาชนด้วยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล 2.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 3.รพ.ราชวิถี เรื่อง นวัตกรรม G-Breath ตรวจ Acetone ตรวจในผู้ป่วยเบาหวานภาวะวิกฤติน้ำตาลสูงจากลมหายใจ 4.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง การศึกษาความคงตัวของยาหยอดตากรณีผู้ป่วยต้องได้รับยาเตรียมพิเศษเฉพาะราย 5.สำนักโรคติดต่ออันตราย เรื่อง ชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอัสสัมชิส 6.สคร.ที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมทำให้บริการรักษามาลาเรียอย่างแม่นยำ ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย 7.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง Repel Mos : สมุนไพรไทย-โออาร์ นวัตกรรมป้องกันยุงกัดสุขภาพประชาชน, รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ได้แก่ กรมควบคุมโรค ผลงานประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ศูนย์โฮมสุขภาพสินธุ์ คีนความสุขและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ผลงานประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)</p>
ข่าวสด	<p>โรคไข้ปวดข้อลุกลาม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สสจ.สระบุรี ส่งแพทย์และพยาบาล รพ.หนองโดน จ.สระบุรี สุ่มตรวจเจาะเลือดผู้ป่วยในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ 3, 4 และ 5 หลังพบผู้ป่วย 43 ราย มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออกเข้ารักษาตัวที่รพ.สต.</p>
ไทยรัฐ	<p>ปรับห้องอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุศิษฐ์ ไทยรวีวงศ์ รอง ผวจ.แพร่ เปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.แพร่ โดย พญ.สุวรรณา ติระวณิชย์ ผอ.รพ. ได้ปรับปรุงขยายพื้นที่และออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้เงินบำรุงรพ. พร้อมทั้งระดมทุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ประกอบด้วย การทอดผ้าป่ามหากุศล และกิจกรรมวิ่ง ได้เงินรวม 22,836,162.32 บาท</p>
มติชน	<p>Digital Health</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐพันธ์ สุภกา รักษาการ ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า การขับเคลื่อนเรื่อง Digital Health มุ่งเน้นที่ 1.ข้อมูล 2.การยกระดับการให้บริการสุขภาพ 3.พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ สิ่งสำคัญคือ แพลตฟอร์มที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรพ.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นมาตรฐานร่วมกันความปลอดภัยจะสูงและผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น</p>
ข่าวสด เว็บ newsplus ผจก.ออนไลน์ มติชน เว็บไทยโพสต์	<p>วิจัยเพิ่มเกล็ดเลือด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ ผู้ได้รับทุนวิจัย ลอริอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ทำงานวิจัยเพิ่มเกล็ดเลือด โดยเติมสารกระตุ้นตัวหนึ่งเข้าไปในระยะเวลาที่เซลล์ต้นกำเนิดยังเป็นตัวอ่อน ทำให้ได้เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ 30 เท่า ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และยื่นขอรับการรับรองสิทธิบัตรเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยแล้ว</p>
ข่าวสด	<p>โครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี</p> <p>-เสนอข่าว นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. สรรวจย่านโยธี ตามโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และกล่าวว่า การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ย่านโยธีเป็นโอกาสสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพัฒนาระบบซัดเดิลบัสเชื่อมโยง พัฒนาเส้นทาง ดัดตั้งสมาร์ทไวไฟเชื่อมต่อกับกทม. ดัดตั้งระบบเฝ้าระวังการจราจร การตรวจอากาศวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และการปรับปรุงทางเท้า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลจากการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สำรวจเข้าที่ประชุม คกก.ขับเคลื่อนหรือข้อสรุปร่วมกัน วันที่ 4 ต.ค.นี้ เพื่อให้การปรับปรุงพัฒนาย่านโยธีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กรุงเทพธุรกิจ	<p>2 P Safety</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้และผู้รับบริการระบบสาธารณสุข นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้ระบบดีขึ้น โดยหัวใจสำคัญคือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient) และบุคลากรสาธารณสุข (Personnel)</p>
ข่าวสด ไทยโพสต์	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า ทางกรอินเดียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายและสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศแล้ว หลังจากรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐที่สองที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนหันสูบบุหรี่ และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย และป่วยอีกหลายร้อยคน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch